



ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๑๙๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กปร๓.)

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี) และต่อมาสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้แจ้งรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และวิธีปฏิบัติใน การชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกลและแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น

โดยที่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เสนอเรื่อง และหน่วยงานที่เสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีบางหน่วย ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณสมบัติของผู้ชี้แจง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในการบริหารราชการ แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี จึงขอชักซ้อมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ชี้แจงตามแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ดังนี้

คุณสมบัติผู้ชี้แจง

ทั้งในกรณีหน่วยงานที่เสนอเรื่อง และหน่วยงานที่เสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้า หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเทียบเท่า เป็นผู้ชี้แจง เว้นแต่กรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ให้มอบหมายผู้ดำรง ตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ชี้แจงแทน

๑. กรณีส่วนราชการ (ยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ให้มอบหมายผู้ดำรง ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่า

๒. กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า

๓. กรณีรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองผู้ว่าการ รองผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๖-๓๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๖